

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống
bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Từ tháng 02 năm 2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 43 tỉnh, thành phố dẫn đến buộc phải tiêu hủy khoảng 1,8 triệu con lợn. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây lan nhanh trên tất cả các loại lợn, chưa có thuốc phòng và chữa, với tỷ lệ chết cao đến 100%. Bệnh phát sinh từ Châu Phi năm 1920, theo các nghiên cứu trên thế giới khẳng định bệnh dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát tại 12/12 huyện, thành phố; tại 254 xã, phường, thị trấn; ở 1.113 thôn và 19.198 hộ chăn nuôi và buộc phải tiêu hủy khoảng 276.000 con lợn. Theo dự báo trong thời gian tới, bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở đàn lợn còn diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Công tác ngăn chặn sự xâm nhiễm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chủ động triển khai thực hiện một cách khẩn trương và quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chăn nuôi lợn, gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, phòng, chống, tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh là công việc cấp bách và rất quan trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay, cụ thể như sau:

1. **Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, các tổ chức, người chăn nuôi và nhân dân nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các chế tài xử lý khi không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về dịch bệnh.** Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương mở chuyên trang, chuyên mục nhằm thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh cho người dân nắm được, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không

sử dụng thức ăn thừa cho lợn chưa qua xử lý nhiệt; không tẩy chay thịt lợn sạch; tiêu hủy phải thực hiện đúng quy định.

2. Các huyện ủy, thành ủy có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ cơ sở với tinh thần chủ động, tích cực; yêu cầu các hộ gia đình, tổ chức khi có lợn ốm, chết bất thường phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan thú y. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, triệt để các biện pháp xử lý, tiêu hủy ngay toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh; thực hiện quyết liệt biện pháp cách ly, tổ chức tiêu độc khử trùng tiêu diệt mầm bệnh theo đúng quy định; tích cực hỗ trợ người dân bị thiệt hại để tránh bán chạy làm lây lan dịch bệnh. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế; tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm khác và thủy sản để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng chống đối với các loại bệnh, dịch khác có thể xảy ra trên cây trồng, vật nuôi.

3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh để đảm bảo kinh phí và các nguồn lực tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian nhanh nhất; chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng kịp thời mức hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh từng thời điểm phù hợp, định mức chi trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; củng cố hệ thống thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để tham gia phổ biến tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật tư kỹ thuật trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

5. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để báo cáo),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Mạnh Hiến